

# แปลงบง.เป็นธนาคาร ขีดเส้นตายม.ค.'42

**ผู้จัดการรายวัน** - แบงก์ชาติพร้อมออกเกณฑ์ครบรวม 5 บง.เป็น Restrict Bank จับบริษัทเงินทุนเซ็นเอ็มโอยูเพิ่มทุนสิ้นเดือนมกราคม 2542 พิจารณาจากฐานะการเงิน 6 เดือน หากไม่มีแผนที่ดีจะใช้อำนาจสั่งการให้เพิ่มทุน-เข้าร่วมโครงการกองทุนชั้นที่ 1

"เกณฑ์การจัดตั้งธนาคารใหม่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย(ชปท.)ส่งไปให้นายชรินทร์ นิเมฆานเหมินทร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับการแก้ไขจากกระทรวงการคลังแล้ว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเห็นชอบ ขณะนี้จึงอยู่ในระหว่างการออกประกาศเป็นกฎกระทรวงเพื่อประกาศใช้ในเร็ววัน"ม.ร.ว.จัดมงคล โสณกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ชปท.) เปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การยกยระดับบริษัทเงินทุนเป็น Restrict Bank หรือธนาคารพาณิชย์ประเภทจำกัดธุรกรรม

สาระสำคัญของเกณฑ์การจัดตั้งธนาคารใหม่นี้ ผู้ที่ยื่นขอเลื่อนระดับจะต้องเป็นสถาบันการเงินอย่างน้อย 5 แห่งขึ้นไป มีเงินกองทุนทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท และจะต้องมีสัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามมาตรฐานบีไอเอสไม่ต่ำกว่า 12% เป็นระยะเวลาอย่างน้อยที่สุด 2 ปี

ทั้งนี้จะไม่มีการกำหนดวงเงินสินทรัพย์รวมของธนาคารจำกัดธุรกรรมที่จะตั้งขึ้นใหม่ เพราะสินทรัพย์ที่มีจะเป็นสัดส่วนกับเงินกองทุนและเงินสัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่แล้ว ซึ่งอีกหลักเกณฑ์ที่สำคัญ คือจะต้องมีแผนการบริหารจัดการที่ดี และเป็นไปได้ในอนาคต โดยประเด็นของคุณสมบัติของผู้บริหารธนาคารที่จะเข้ามาบริหารธนาคารใหม่ จะเป็นเรื่องหลักที่จะต้องพิจารณาด้วย

"ธนาคารจำกัดธุรกรรมดังกล่าว จะสามารถดำเนินธุรกรรมได้เหมือนธนาคารพาณิชย์ทุกอย่างยกเว้นการทำสิ่งจ่ายและหักบัญชีเช็คและมีศักดิ์ศรีรวมทั้งการตรวจสอบและกำกับจากชปท.เหมือนกับธนาคารพาณิชย์ปัจจุบันทุกประการ ซึ่งการแบ่งธนาคารพาณิชย์ออกเป็นธนาคารที่มีการเคลียร์ริงเช็คกับไม่มีการเคลียร์ริงเช็คก็เป็นระบบมาตรฐานสากลที่ทำในประเทศสำคัญๆ ในโลกอยู่แล้ว เช่น ประเทศอังกฤษ"

ม.ร.ว.จัดมงคลกล่าวว่า การยกยระดับจากบริษัทเงินทุนเป็นธนาคารพาณิชย์จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้บริษัทเงินทุนดำเนินกิจการต่อไปได้โดยไม่ต้องมีการเพิ่มทุนใหม่ของแต่ละแห่ง เพราะในสิ้นเดือน ม.ค. 2542 ทางชปท. จะเรียกผู้บริหารบริษัทเงินทุนทุกแห่ง มาพิจารณาฐานะการเงินและการดำเนินการกันสำรองรวมทั้งแผนงานในช่วงต่อไป

"ชปท. ต้องการทราบอย่างละเอียด 6 เดือนหน้า และจะต้องเสนอแผนการดำเนินการทั้งหมดถึงปี 2543 มาอย่างคร่าวๆ ด้วย โดยคิดฐานะการเงินจากการขยายสินเชื่อในปี 2542 ที่ 4-8% เขากล่าวและว่า หากพิจารณาแล้วเห็นว่าฐานะการเงินและการดำเนินการยังสามารถอยู่ได้ก็จะไม่ต้องเซ็นเอ็มโอยูในการเพิ่มทุนใหม่ แต่หากบริษัทเงินทุนใดมีปัญหาที่จะต้องดำเนินการเซ็นเอ็มโอยูเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์

โดยหากแผนของบริษัทเงินทุนเสนอมีแนวทางที่จะเป็นไปได้ ทางชปท. ก็จะให้บริษัทเงินทุนเซ็นเอ็มโอยูกับชปท. ตามแผนนั้น แต่หากแผนที่ส่งมาไม่ดีพอชปท. จะใช้อำนาจตามพ.ร.บ.บริษัทเงินทุนที่มีอยู่ สั่งการให้บริษัทเงินทุนดำเนินการตามแผนของชปท.

"อาจจะเป็นการเพิ่มทุนทันที หรืออื่นๆ ซึ่งหมายความว่า อาจจะต้องเข้าโครงการเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 และให้บริษัทเงินทุนเซ็นเอ็มโอยูตามแผนของชปท. แต่หากบริษัทเงินทุนใดจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ Restrict Bank ก็จะต้องส่งแผนและเข้าร่วมโครงการที่ชัดเจนมาให้ชปท. จึงจะไม่ต้องเซ็นเอ็มโอยูเพิ่มทุน แต่จะเซ็นเอ็มโอยูในส่วนนี้ทดแทน" ■